



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>พระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ชื่อ “นอกหน้าต่างบานเล็ก” ความว่า “เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้แต่ละคน ประสบความสุข ความเจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้า”</p> <p>นายกรัฐมนตรี ขอเชิญพระราโชวาทมากล่าวย้ำเตือนเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิต ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ โดยผู้ที่จะประสบความสำเร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ ต้องประกอบด้วย “ความรู้ ความดี และมีวินัย”</p>	ทุกสำนัก/ กอง
๒	<p>การปฏิรูปภาคการประมงของไทย</p> <p>กรมการโยธาธิการและผังเมือง ได้ประกาศ แลกเปลี่ยนปลดใบเหลืองประมง IUU ของประเทศไทย ถือเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยตลอด นับตั้งแต่เมื่อปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ทั้งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU จนเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านกรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และรัฐตลาด ในระดับสากล จนทำให้มีการ “ปลดใบเหลือง” ให้กับไทยในที่สุด นับเป็นความสำเร็จของประเทศไทย ในการยกระดับการทำประมงเชิงพาณิชย์ ไปสู่มาตรฐานสากล และพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ในการส่งเสริม</p>	สน.สก. / วช. / สน.มน.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การประมงอย่างยั่งยืน โดยประเทศไทยและ EU ได้เห็นชอบร่วมกัน เกี่ยวกับแผนงานความร่วมมือในอนาคต เพื่อให้ไทยบรรลุการเป็น “ประเทศปลอดประมง IUU” หรือ IUU-ฟรี ได้โดยสมบูรณ์</p> <p>ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ที่ประเทศไทยตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา ทำให้มีความพร้อมที่จะร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกัน EU จึงยกให้ไทยเป็น “ผู้นำของอาเซียน” ในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU โดยจะมีการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียน ในการแก้ปัญหาดังกล่าว “ร่วมกัน” ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานไทย-สหภาพยุโรป เรื่องการต่อต้านการทำประมง IUU เพื่อจะเป็นกลไกร่วมมือในการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะ “ประธานอาเซียน” จะนำพาประเทศเพื่อนบ้านของไทย เข้าสู่ “การปฏิรูปภาคการประมง” ในลักษณะเดียวกัน โดยผลักดัน การจัดทำนโยบายประมงอาเซียน ให้มีผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการจัดตั้งคณะทำงานร่วมอาเซียน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ ASEAN IUU Task Force สำหรับเป็นกลไกการป้องกันการประมง IUU ของภูมิภาค</p> <p>การแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง เป็นประเด็นปัญหาที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU มาโดยตลอด และได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ หลายด้าน เพื่อคุ้มครองแรงงานในภาคประมง ซึ่งขณะนี้สถานการณ์แรงงานในภาคประมงของไทยมีสถานะที่ดีขึ้น สะท้อนได้จากรายงาน ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่ได้ยื่นสัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ว่าด้วยแรงงานบังคับ และจะยื่นสัตยาบันอนุสัญญา ILO ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๒ นี้ โดยรัฐบาลไทยจะดูแลแรงงานที่ทำงานอยู่บนเรือประมง อย่างเต็มที่ เพื่อให้การประมงของไทยเป็นไปอย่างมีจริยธรรม และสอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติ ในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน</p> <p>ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วม “ทุกภาคส่วน” ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการทำงาน เพื่อให้ไทยสามารถรักษามาตรฐานสากลนี้ได้ ในระยะต่อไป ปัจจุบัน ได้มีการปฏิรูปภาคการประมงของไทยในทิศทางที่ดีขึ้น และกล่าวได้ว่า ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ อันดับ ๔ ของโลก และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ “สมุทรภิบาลโลก” มีความพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบกับประชาคมโลก ในการรักษาทรัพยากรทางทะเล และการทำประมงตามหลักสากล</p> <p>ประเด็นสำคัญที่ยังคงต้องดำเนินการต่อไปในการบริหารจัดการประมง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาการทำประมง IUU ให้หมดสิ้นไป และเพื่อรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศ นอกจากนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการ</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>อย่างต่อเนื่องและควบคู่กันไป ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กในภาคประมง ให้ได้อย่างแท้จริงโดยเร็ว อีกทั้ง ยังปรากฏรายงานว่ามีคนไทย - เรือประมงไทย เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายในต่างประเทศ โดยเฉพาะน่านน้ำประเทศแถบทวีปแอฟริกา ไม่ว่าจะชกธงชาติไทย หรือธงต่างชาติ หากมีพฤติกรรมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หรือการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจาก การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลกลับทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ของชาวโลก ต่อสินค้าประมงไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงไทย ประมงพาณิชย์ และชาวประมงพื้นบ้าน ในภาพรวมด้วย รัฐบาลก็จำเป็นต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการที่จะดูแล ในการเพิ่มรายได้ หรือแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อแรงงานชาวประมง หรือผู้ประกอบการธุรกิจการประมง</p>	
๓	<p>เหตุการณ์พายุปากีสถานในภาคใต้</p> <p>“พายุปากีสถาน” ผ่านไป ทั้งความเสียหายไว้มากมาย แต่เป็นเพียงความเสียหายทางกายภาพ ทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งสำคัญที่รักษาไว้ได้ คือชีวิตจิตใจของประชาชนผู้ประสบภัย ให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันในพื้นที่ด้วยความปลอดภัย เพื่อให้สามารถกลับไปฟื้นฟู ซ่อมสร้างบ้านเรือน แล้วกลับมาสู่ชีวิตที่เป็นปกติสุขโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ทุกคน ทุกฝ่าย ที่ช่วยกันดูแลผู้ประสบภัยด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเข้มแข็ง รวมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่แจ้งความประสงค์บริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้ กว่า ๑๓๐ ล้านบาท</p> <p>นายกรัฐมนตรี ย้ำเตือนและให้กำลังใจแก่คนไทยทุกคน ให้ตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้เผชิญ อุปสรรคขวากหนาม ปัญหา ความเดือดร้อน ของจงอย่าให้ความทุกข์ร้อนเหล่านั้นสูญเปล่า แต่ต้องจดจำเป็นบทเรียน พร้อมกับตรึกตรองถึงสิ่งถูกสิ่งผิด และสิ่งที่พึงกระทำเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิม</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานการประชุม
ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรม